



บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.29 แนวน้อยเข้มแข็งค่า ,กรอบ 31.20-31.40

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.29 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.24 โดย แนวน้อยเข้มแข็งค่าได้เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าได้ยาก จาก Fed's Foreign Currency Swap Line ที่ลดลง และตลาด Risk On ,คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.20-31.40

*นายจิตติพล พุกขมาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.29 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทมีสภาพคล่องในตลาด เพิ่มขึ้น เมื่อผู้นำเข้าธุรกิจพลังงานและผู้ส่งออกฝั่งยานยนต์กลับเข้ามา

*ขณะที่เงินทุนไหลออกน้อยลง เนื่องจากบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลงต่ำกว่าผลตอบแทนในประเทศ สัปดาห์นี้ ต้องจับตาดูทิศทางของตลาดหุ้น โดยมองว่าถ้าทิศทางโดยรวมอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) เงินบาทก็สามารถแข็งค่าได้เช่นกัน

*คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 31.20-31.40 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 31.00-31.50 บาท/ดอลลาร์

*โดยระหว่างสัปดาห์นี้มีการรายงานตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งในและนอกภาคการผลิตสหรัฐ (ISM Manufacturing and Non-Manufacturing PMI) ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาในเดือนนี้ที่ระดับ 53.4 และ 55.3 ตามลำดับ เนื่องจากภาพการระบาดของไวรัสที่ลดลงในรัฐเศรษฐกิจส่วนใหญ่

*ส่วนนโยบายการเงิน คาดว่าคง. จะ "คง" อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.50% ในการประชุมวันพุธ เช่นเดียวกับ ธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะ "คง" อัตราดอกเบี้ยที่ 0.10% ในวันพฤหัสบดี โดยประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่ภาพ การใช้นโยบายซื้อสินทรัพย์ของธนาคารกลาง (QE) ที่ตลาดคาดว่าจะ "เพิ่มขึ้น" อีก 1 แสนล้านปอนด์ รวมเป็น 8.45 แสนล้านปอนด์ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในวิกฤตโคโรนาไวรัส

*ในวันศุกร์ คาดว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐ (US Non-farm Payrolls) จะฟื้นตัว 2 ล้าน ตำแหน่ง แม้จะน้อยกว่าเดือนก่อนที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 4.8 ล้านตำแหน่ง แต่ก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่ กลับมาเปิดทำการอยู่

*ด้านทิศทางของตลาดพันธบัตร และตลาดเงินในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตัวเลข เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว คาดว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี จะเคลื่อนไหวในกรอบ 0.5-0.6%

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดย ทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

*ขณะที่ตลาดเงิน ยังคงเห็นการทยอยคืนดอลลาร์ของเหล่าธนาคารกลางใหญ่จาก Fed's Foreign Currency Swap Line ที่ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบนี้ที่ 4.5 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ยาก มองกรอบดัชนีดอลลาร์ (DXY) สัปดาห์นี้ ในช่วง 92.0-94.5 จุด จากระดับปัจจุบันที่ 93.3 จุด

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.54 วันศุกร์ 92.77

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,131.58 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,339.85 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.220 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้